



บันทึกข้อความ

กลุ่มเลขที่การกรท	11283
รับที่	2616
วันที่	1-1 ก.ค. 2563
เวลา	

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...สำนักงานบูรณาการกิจกรรมการศึกษา โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๘๗

ที่ ศธ ๐๒๑๔๕/ ๑๐๒๗๔ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ให้เป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

เรียน เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดประชุมหรือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีนางสาวศรียา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมจัดทำแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ให้เป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณา Infographic แนวทางการจัดการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย เพื่อใช้เป็นแนวทาง และสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G นั้น

ในการนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่าเพื่อให้การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอส่งข้อมูลการชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ให้เป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก รายละเอียดดังเอกสารแนบ และขอส่งสื่อ Infographic แนวทางการจัดการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา และแก้ไขปัญหาสถานะทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G รายละเอียดดัง QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านช่วยประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการศึกษาฯ และสื่อ Infographic ดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถานศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย จักขอบคุณยิ่ง



Infographic

(นายประเสริฐ บุญเรือง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน กศน.	
รับที่	17732
วันที่	30 มิ.ย. 2563
<input type="checkbox"/> กค.	<input type="checkbox"/> คค.
<input type="checkbox"/> กณ.	<input type="checkbox"/> คท.
<input type="checkbox"/> คค.	<input type="checkbox"/> คส.
<input type="checkbox"/> คพ.	<input type="checkbox"/> คจร.
<input type="checkbox"/> กอ.	<input type="checkbox"/> สท.
<input type="checkbox"/> คค.	<input type="checkbox"/> คท.
<input type="checkbox"/> คจ.	<input type="checkbox"/>

ส่งชื่อ 16.02